

## แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

เรื่อง ขอเสนอโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยาในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน มีความประสงค์จะทำ โครงการคุ้มครอง  
ผู้บริโภคด้านอาหารและยาในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน  
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เป็นเงิน ๒๘,๔๕๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑:รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

### หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันจากสถิติการป่วยและเสียชีวิตของคนไทยพบว่าป่วยด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพเป็น  
อันดับต้น ๆ เช่น โรคมะเร็งทุกชนิด โรคหัวใจขาดเลือด โรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน เป็นต้น ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจาก  
การบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย มีสารปนเปื้อน อาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน อาหารแปลกปลอม อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เป็นต้น  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน มีพื้นที่รับผิดชอบ ๖ หมู่บ้าน มีประชากรรับผิดชอบ ๑๐,๗๕๐ คน มี  
จำนวนหลังคาเรือน ๒,๐๓๑ หลัง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ประมง เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์  
เป็นต้น ครอบครัวมีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวแต่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน วิถีชีวิตชุมชนโดยส่วนใหญ่ นิยม  
ซื้ออาหารถุง อาหารปรุงสุกที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปในพื้นที่ เนื่องจากไม่มีเวลา ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่  
เกิดจากพฤติกรรมดังกล่าวได้ จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของประชากรในพื้นที่ พบว่ายังป่วยด้วย  
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคบิด ไข้ไทฟอยด์  
อาหารเป็นพิษ เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว และอีกปัญหาหนึ่งที่ประชาชน  
ในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ คือ การใช้ยา ยังมีความนิยมใช้ยาชุด หรือยาที่พ่อค้าเร่โฆษณาสรรพคุณ ดังนั้น  
จึงจำเป็นต้องรวมพลังกันดำเนินการหลาย ๆ มาตรการทุกรูปแบบในการดูแลประชาชนในพื้นที่ โรงพยาบาล  
ส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา  
ในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น

### ๑. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

- ๑.๑ เพื่อพัฒนากำกับดูแลร้านอาหาร แผงลอย และร้านค้าในพื้นที่
- ๑.๒ เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
- ๑.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเรื่องร้องเรียนในพื้นที่
- ๑.๔ ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหารและยา โดยอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็น  
เยาวชนในโรงเรียน

/๒. วิธีดำเนินการ...